

## ทบ.เปิดโควตา "เรียนดี-ยากจน" ใจรักทหาร สอบเป็นนายร้อย จปร.64 ได้

นำเสนอเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563

**"กองทัพบก" เปิดกว้างให้โควตาเยาวชนเรียนดี พื้นที่ทุรกันดาร ใจรักทหาร สอบเป็น นร. ปี 64 แบบเฉพาะกลุ่ม หวังเพิ่มโอกาสให้เขาถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึง เริ่มสมัครออนไลน์ 28 ธ.ค.นี้**

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.63 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากนโยบายของกองทัพบกในการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยทุกปีจะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกตามคุณสมบัติที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีความรู้ความสามารถ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ขาดโอกาสที่จะสมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประกอบกับกองทัพบกต้องการคัดสรรนักเรียนที่เรียนเก่งในระดับแนวหน้าของจังหวัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา กองทัพ ทำให้ในปี 2564 กองทัพบกได้มี "การปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก"

โดยจัดสรรโควตาแบบเฉพาะกลุ่มให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเยาวชนในพื้นที่พิเศษ/ห่างไกล ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้โอกาสกับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินในเส้นทางทหารอาชีพ มีอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน กษัตริย์ และเป็นการกระจายโอกาสไปให้เยาวชนในทุกจังหวัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านความมั่นคง

โดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกในประจำปี 2564 นี้ จะดำเนินการใน 2 ครั้ง คือ การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม ในช่วงเดือนมกราคม และการสอบคัดเลือกในภาพรวมตามปกติ ในหวงเดือนเมษายน

สำหรับการสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มกองทัพบกจะเปิดโอกาสให้เยาวชน 2 กลุ่ม เข้ารับการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย เยาวชนผู้ที่มีผลการศึกษาและมีลักษณะทหารดีเยี่ยมของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 นาย และเยาวชนผู้ที่อาศัยและศึกษาในพื้นที่พิเศษ ห่างไกล ทุรกันดาร การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ [www.crma.ac.th](http://www.crma.ac.th) ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63-15 ม.ค. 64 และกองทัพภาคจะดำเนินการสอบภาควิชาการในพื้นที่เพื่อความสะดวกของนักเรียน โดยกองทัพบกยกเว้นค่าสมัครสอบ และมอบให้หน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกแก่เยาวชน เช่น การยื่นสมัคร การเดินทางมาสอบ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบในแบบกลุ่มเฉพาะ ยังสามารถไปสมัครสอบในภาพรวมรอบปกติได้อีกครั้ง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 26 ธ.ค. 2563](#)